

## BÀI HƯỜNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

*Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các con học sinh thân mến!*

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đại diện cho các đ/c GV, NV lên phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nhân viên cùng các con học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 của Quốc hội, ngày 9 tháng 11 là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Thông qua Ngày Pháp luật để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với tinh thần đó, tập thể CBGVNV trường Tiểu học Khương Mai tích cực hưởng ứng bằng các việc làm thiết thực như:

+ Nêu cao khẩu hiệu: “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh”.

+ Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thực hiện tốt quy chế của ngành, các quy định của nhà trường.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo.

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch.”

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp, các nội dung pháp luật gần gũi, liên quan đến học sinh như Luật

trẻ em, Luật an toàn giao thông, Luật giáo dục, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ,... bằng nhiều hình thức như kí cam kết, treo băng zôn, pano, áp phích, tổ chức các hoạt động tập thể,...

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thông qua việc lồng ghép pháp luật vào các môn học; các hoạt động ngoài giờ chính khóa, cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời tạo nền tảng, cơ sở cho học sinh trở thành những người công dân tốt, có ý thức chấp hành pháp luật nghiêm túc.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. Một quốc gia phát triển bền vững cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội.

*Cuối cùng, tôi xin chúc các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.*

*Khương Mai, ngày 6 tháng 11 năm 2023*